

CỤC THUẾ TỈNH TỔNG KẾT CÔNG TÁC THU NGÂN SÁCH NĂM 2021

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân.

xuất sắc trong công tác thu ngân sách nhà nước năm 2021, Cục Thuế tỉnh được UBND tỉnh tặng bằng khen, 2 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

Để hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2022 UBND tỉnh giao với tổng thu 8.454 tỷ đồng, Cục Thuế tỉnh triển khai 5 nhiệm vụ trọng tâm và 10 giải pháp thực hiện.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thông tin những nét chính về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021, đồng thời ghi nhận, biểu dương các tập thể, cá nhân ngành Thuế đã có những đổi mới, sáng tạo, triển khai nhiều biện pháp để hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách tỉnh giao. Đồng chí Phó

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý một số tồn tại, hạn chế trong công tác thu ngân sách cần sớm có giải pháp khắc phục và đề nghị ngành Thuế tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ: Xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác năm 2022 sát với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và có giải pháp, lộ trình thực hiện cụ thể. Triển khai đồng bộ, quyết liệt công tác thu ngân sách ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2022. Tham mưu cấp ủy, chính quyền cùng cấp và Ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước. Chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu cấp cơ sở thẩm quyền ban hành những chính sách thuế cụ thể,



Đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho Cục Thuế tỉnh.

Ảnh: THÀNH TÂM

kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Đẩy mạnh hiện đại hóa công tác quản lý thuế gắn với cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. Tăng cường thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, bảo đảm công bằng, bình đẳng nghĩa vụ của người nộp thuế; tích cực đôn đốc các khoản thuế phát sinh, rà soát các doanh nghiệp còn nợ đọng để có phương án thu, cưỡng chế thu theo quy định của pháp luật. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp nhận thức đúng, đủ về trách nhiệm, nghĩa vụ nộp thuế và những chính sách tháo gỡ khó khăn về thuế của Chính phủ, của tỉnh. Bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán

bộ thuế các cấp trong thực thi công vụ; phát động các phong trào thi đua thiết thực gắn với nhiệm vụ của ngành, tạo động lực cho các đơn vị, cá nhân ngành Thuế phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, nhất là ban chỉ đạo thu ngân sách cấp huyện, hội đồng tư vấn thuế cấp xã phải dành sự quan tâm đặc biệt và vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa, phối hợp chặt chẽ với ngành Thuế trong thực hiện các giải pháp thu ngân sách; đồng hành cùng doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn, giúp doanh nghiệp phát triển để tạo nguồn thu ngân sách nhà nước lâu dài.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 29/12, UBND tỉnh tổ chức hội nghị với các nội dung: Kiểm điểm tập thể lãnh đạo và cá nhân các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh năm 2021; thông qua báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2022. Đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố dự hội nghị.

Báo cáo kiểm điểm tập thể lãnh đạo UBND tỉnh năm 2021 tập trung đánh giá, kiểm điểm toàn diện các lĩnh vực công tác: Việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của tập thể. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, phê duyệt trong năm. Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định, quy chế làm việc. Việc đảm bảo ngân sách, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự

diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đảng, công tác chính trị, chống tham nhũng, lãng phí. Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và thi đua, khen thưởng...

Về kết quả công tác chỉ đạo, điều hành năm 2021, UBND tỉnh đã thực hiện tốt quy chế làm việc; điều hành phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 với nhiều kết quả nổi bật. Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 song tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn tỉnh ước tăng 6,68%, tổng giá trị sản xuất ước tăng 9,77%, trong đó giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng ước tăng 14% so với năm 2020; tổng thu ngân sách nhà nước ước cả năm thực hiện hơn 21.770 tỷ đồng, đạt 148,7% dự toán năm và bằng 112,5% so với năm 2020. Để đạt được mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP từ 9,0% trở lên so với năm 2021, tập thể lãnh đạo UBND tỉnh đề ra phương hướng, nhiệm vụ và 10 nhóm giải pháp trọng tâm, cụ thể để chỉ đạo, điều hành trong năm 2022.

Góp ý vào các báo cáo, các đại biểu thống nhất đánh giá: Trong năm

2021, UBND tỉnh đã chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe nhân dân, tạo môi trường sản xuất, kinh doanh ổn định cho người dân, doanh nghiệp. Hoạt động thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ đạt nhiều kết quả đáng mừng. Toàn tỉnh thu hút được 89 dự án đầu tư mới với tổng vốn đầu tư trên 20.000 tỷ đồng, trong đó có 7 dự án FDI, tổng vốn đăng ký đầu tư 540 triệu USD, cao hơn tổng số vốn đầu tư FDI của cả giai đoạn 2016 - 2020. Hoạt động văn hóa xã hội và công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được duy trì, ổn định. Tập thể lãnh đạo UBND tỉnh đoàn kết, thống nhất chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ chính trị bảo đảm kịp thời, hiệu quả thiết thực.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu và đánh giá cao các ý kiến góp ý của đại biểu đã làm rõ những kết quả đạt được của tập thể lãnh đạo UBND tỉnh trong các lĩnh vực phòng, chống dịch, đầu tư công, xây dựng hạ tầng, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền...

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất, trên cơ

sở chỉ ra những tồn tại thời gian qua, trong năm 2022, toàn tỉnh cần tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy thu hút đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các sở, ngành, địa phương cần giải quyết dứt điểm các "điểm nghẽn" để thúc đẩy kinh tế - xã hội khởi sắc hơn. Trước mắt, thực hiện tốt các nhiệm vụ trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 theo kế hoạch như: tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ năm (31/12/1966 - 31/12/2021), tổng kết công tác thi đua khen thưởng, bảo đảm an ninh trật tự, giao nhận quốc, giao nộp ngân sách nhà nước, tập trung sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, thương mại ngay từ đầu năm mới, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân...

Cũng tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh đã nghiêm túc kiểm điểm, tập trung làm rõ những ưu điểm, hạn chế, xác định rõ trách nhiệm theo từng lĩnh vực được phân công phụ trách, đồng thời đề ra các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong năm 2022; nghe Văn phòng UBND tỉnh báo cáo dự thảo chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2022.

HÀ THANH

XÂY DỰNG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 29/12, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2021, triển khai nhiệm vụ, phát động và ký giao ước thi đua năm 2022. Các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tới dự.

Năm 2021, dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp cũng như việc làm và thu nhập của người lao động song Liên đoàn Lao động tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai các hoạt động phù hợp với diễn biến của dịch để đạt kết quả cao. Trong đó, nổi bật là công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động thông qua chương trình tết sum vầy, hoạt động thăm hỏi, tặng quà công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết Nguyên đán, các hoạt động trong tháng công nhân; hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với tổng số tiền hàng tỷ đồng; phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho công nhân lao động.

Trong công tác xây dựng tổ chức công đoàn, đã thành lập mới 30 công đoàn cơ sở ngoài nhà nước, kết nạp mới 14.413 đoàn viên, giới thiệu kết nạp Đảng cho 584 đoàn viên công đoàn ưu tú. Phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, hoạt động nữ công đạt nhiều kết quả tích cực...

Năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức công đoàn là tiếp tục đổi mới công tác chăm lo và đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động; tổ chức hội nghị cán bộ, công chức tại các cơ quan, đơn vị; thành lập 85 công đoàn cơ sở; kết nạp 15.000 đoàn viên công đoàn; giới thiệu 15.000,

kết nạp Đảng 1.400 đoàn viên công đoàn ưu tú...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo và bảo vệ quyền lợi cho người lao động trong năm 2021, nhất là việc hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, qua đó đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục và đề nghị trong năm 2022 Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục chỉ đạo các công đoàn cơ sở quán triệt đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh, nhất là những chủ trương liên quan đến đời sống người lao động, từ đó nâng cao trách nhiệm của mỗi tổ chức công đoàn; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho công nhân lao động, xây dựng giai cấp công nhân có bản lĩnh vững vàng, không dao động trước khó khăn, không để kẻ xấu lợi dụng gây đình công, lãn công trong doanh nghiệp, đơn vị. Chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động tại các doanh nghiệp để kịp thời giải quyết những bức xúc ngay tại cơ sở; đồng thời, tích cực phát động, hưởng ứng các phong trào thi đua trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp công đoàn cũng với tuyên truyền nâng cao nhận thức trong phòng, chống dịch Covid-19 tại doanh nghiệp, yêu cầu các doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn cần sớm thành lập tổ chức công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn thực sự vững mạnh để chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động.

Tại hội nghị, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng cờ thi đua, bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2021.

NGUYỄN CƯỜNG - KIẾN TRUNG

ĐỒNG CHÍ PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 29/12, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến thăm một số mô hình sản xuất vụ đông của phụ nữ Hưng Hà. Cùng đi có lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, lãnh đạo huyện Hưng Hà.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tới thăm mô hình tích tụ ruộng trồng cây vụ đông của Ban Chấp hành Hội LHPN xã Dân Chủ và xã Duyên Hải với tổng diện tích 10 mẫu trồng bí, khoai tây, ngô, dưa chuột và các loại rau màu khác. Những mô hình này đã được Ban Chấp hành Hội LHPN hai xã triển khai nhiều năm nay, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trung bình mỗi năm Hội LHPN hai xã thu từ trồng vụ đông để gây quỹ hội từ 30 - 100 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, Hội LHPN hai xã có thêm kinh phí tổ chức các

hoạt động, trao kinh phí hỗ trợ, trao quà cho cán bộ, hội viên và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, sáng tạo của các cấp hội LHPN nói chung, của hai xã Dân Chủ, Duyên Hải nói riêng, góp phần đẩy mạnh phong trào trồng cây vụ đông tại địa phương, tạo nguồn kinh phí gây quỹ hội. Đồng chí đề nghị các cấp hội LHPN tiếp tục động viên cán bộ, hội viên tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp nói chung, sản xuất vụ đông nói riêng; chú trọng nhân rộng các mô hình tích tụ ruộng trồng những cây có giá trị kinh tế cao, sản xuất rau an toàn gắn với tiêu thụ sản phẩm để nâng cao giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích canh tác.

THU HIỀN

KỶ HỢP THỨ BA...

(Tiếp theo trang 1)

xã hội được quan tâm, chú trọng; công tác phòng, chống dịch Covid-19 được chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh. An sinh xã hội được duy trì; các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin, tuyên truyền hướng mạnh về cơ sở... Kỳ họp đã thông qua các báo cáo,

tờ trình của HĐND, UBND huyện và quyết định một số chủ trương, chính sách lớn về quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, kế hoạch sử dụng đất chi tiết kỹ thuật và quy hoạch xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ dân phố kiểu mẫu năm 2022...

Công tác tuyên giáo trong lực lượng vũ trang đạt nhiều kết quả tích cực

Tại huyện Vũ Thư vừa diễn ra hội nghị sơ kết phối hợp chỉ đạo công tác tuyên giáo trong lực lượng vũ trang (LLVT) địa phương năm 2021 giữa Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh với ban tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy.

Năm 2021, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với ban tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy chủ động, tích cực triển khai đồng bộ, toàn diện hoạt động công tác tuyên giáo trong LLVT địa phương. Các đơn vị đã phối hợp tham mưu, chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, xây dựng bản lĩnh cho cán bộ, chiến sĩ LLVT. Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ giáo dục quốc phòng toàn dân, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng trong hệ thống chính trị; đẩy mạnh tuyên truyền nâng

cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương cho cán bộ, chiến sĩ LLVT và các tầng lớp nhân dân. Đã mạnh thực hiện phong trào thi đua quyết thắng của LLVT gắn với phong trào thi đua yêu nước của từng địa phương. Tăng cường đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, làm tốt công tác quản lý tư tưởng cán bộ, chiến sĩ và định hướng dư luận xã hội.

Hiệu quả công tác phối hợp góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong nhân dân và LLVT, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

TRINH CƯỜNG

Tính đến ngày 24/12/2021, dư nợ tín dụng tăng khoảng 14,49% so với cùng kỳ năm 2020

Chiều ngày 29/12, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2022. Tới dự có đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có đồng chí Nguyễn Văn Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh.

Năm 2021, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tuy nhiên ngành Ngân hàng đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân từng bước hồi phục kinh tế. Trong năm, mặt bằng lãi suất cho vay của tổ chức tín dụng giảm thêm 0,81% trong 11 tháng đầu năm 2021. Tính đến ngày 24/12, tín dụng đối với nền kinh tế tăng khoảng 14,49% so với cùng kỳ; dư nợ tín dụng đối với 23 chương trình tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội tăng 8,4% so với năm 2020, với hơn 6,4 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ; miễn, giảm, hạ lãi suất cho trên 2 triệu khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch với dư nợ hơn 3,87 triệu tỷ đồng; tổng số tiền lãi lũy kế đến nay tổ chức tín dụng đã miễn, giảm, hạ cho khách hàng khoảng 34.900 tỷ đồng; cho vay mới lãi suất thấp hơn so với trước dịch với doanh số lũy kế đạt trên 7,4 triệu tỷ đồng cho khoảng trên 1,3 triệu khách hàng. Toàn hệ thống đã xử lý được khoảng 368,9 nghìn tỷ đồng nợ xấu; công tác cải cách hành chính, triển khai Chính phủ điện tử minh bạch hóa thông tin tín dụng được chú trọng; việc thực đẩy chuyển đổi số, hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt đã đáp ứng nhu cầu người dân, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, ngành Ngân hàng đã dành hơn 5.000 tỷ đồng hỗ trợ triển khai các hoạt động an sinh xã hội trên toàn quốc. Riêng công tác phòng, chống dịch

Covid-19, ngành Ngân hàng đã ủng hộ hơn 3.500 tỷ đồng như: ủng hộ quỹ phòng, chống vắc-xin của Chính phủ hơn 700 tỷ đồng, ủng hộ 250 tỷ đồng cho chương trình "Sống và máy tính cho em"...

Tại hội nghị, đại diện NHNN Việt Nam đã nêu ra các nhiệm vụ trọng tâm cho sự phát triển của toàn hệ thống ngân hàng và phát động phong trào thi đua năm 2022.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, biểu dương những kết quả ngành Ngân hàng đã đạt được trong năm qua, đồng thời yêu cầu ngành Ngân hàng tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt; điều hành các giải pháp tín dụng nhằm kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, thích ứng kịp thời với diễn biến thị trường trong và ngoài nước; phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa để thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội; chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả; triển khai để án cơ cấu lại các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025; thúc đẩy chuyển đổi số, đẩy mạnh phát triển thanh toán không dùng tiền mặt; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các lĩnh vực cải cách hành chính; kiểm soát chặt tin dụng trong lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro và tiếp tục tháo gỡ khó khăn về tín dụng cho người dân, doanh nghiệp bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh; tiếp tục có nhiều giải pháp miễn, giảm lãi suất giúp người dân, doanh nghiệp khắc phục khó khăn do dịch Covid-19; phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, thúc đẩy hợp tác đa phương, song phương, góp phần nâng vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

THANH THỦY

Trao giải cuộc thi sáng tác văn học "Chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19"

Sáng ngày 29/12, Hội Văn học Nghệ thuật Thái Bình tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 và tổng kết, trao giải cuộc thi sáng tác văn học "Chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19".

Năm 2021, Hội Văn học Nghệ thuật Thái Bình tích cực tuyên truyền, sáng tác các tác phẩm phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của đất nước như: chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026... Hội phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức cuộc thi sáng tác tranh thơ sự, nghệ thuật về hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Thái Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Bên cạnh đó, Hội đã xây dựng và khai trương trang thông tin điện tử tổng hợp nhân kỷ niệm 51 năm ngày thành lập Hội (7/12/1970 - 7/12/2021).

Năm 2022, Hội Văn học Nghệ thuật Thái Bình tiếp tục triển khai hiệu quả các đợt sáng tác văn học nghệ thuật, chú trọng việc sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật về chủ đề hợp tác và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng và tham mưu ban hành để án phát triển sự nghiệp văn học nghệ thuật Thái Bình giai đoạn 2022 - 2030. Tiếp tục phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tham mưu để án giải thưởng Lê Quý Đôn tỉnh Thái Bình, tham mưu trao tặng giải thưởng Lê Quý Đôn về lĩnh vực văn học nghệ thuật giai đoạn 2012 - 2017.

Tại hội nghị, Hội Văn học Nghệ thuật Thái Bình đã trao giấy khen cho 23 tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021; trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích cho các tác giả đạt giải cuộc thi sáng tác văn học "Chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19".

THU HOÀI